



ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฉบับที่ ๒๓

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในปัจจุบัน กำลังขยายวงกว้างออกไปในหลายพื้นที่ และมีแนวโน้มของจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ที่เพิ่มมากขึ้น ในขณะนี้กรุงเทพมหานครได้ถูกยกระดับให้เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด (พื้นที่สีแดง) และเพื่อให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพสูงสุด อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดังต่อไปนี้

๑. ให้จัดการเรียนการสอน และการสอบในรูปแบบออนไลน์ (Online) ทั้งหมด

โดยปรับรูปแบบการสอบและวัดผลเป็นการสอบในรูปแบบออนไลน์ (Online Examination) การมอบหมายงาน (Assignment) การทำรายงาน (Report) การทำข้อสอบนอกห้องสอบ (Take-home Examination) หรือ การวัดและประเมินผลเป็นระยะระหว่างที่มีการเรียนการสอน ทั้งนี้ หากในรายวิชาใดที่มีปัญหาหรือข้อขัดข้องไม่สามารถจัดการเรียนการสอน การสอบและวัดผลในรูปแบบออนไลน์หรือรูปแบบอื่นตามที่กล่าวมาข้างต้นได้ ให้อาจารย์ผู้สอนขออนุญาตต่อคณบดีเป็นรายกรณีไป

กรณีการฝึกงาน และการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในพื้นที่ควบคุมสูงสุด (พื้นที่สีแดง) ขอให้คณะ/วิทยาลัย และวิทยาเขตเรียกตัวนิสิตกลับ โดยให้พิจารณาเลื่อนช่วงเวลาในการปฏิบัติงานซึ่งจะต้องไม่มีผลกระทบต่อ การสำเร็จการศึกษาของนิสิต หรือปรับเปลี่ยนรูปแบบการฝึกงาน การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเป็น การมอบหมายงาน การวิเคราะห์การเขียนโครงการ หรือรูปแบบอื่น ๆ ที่มีความเหมาะสมทดแทน

ทั้งนี้ หากพื้นที่ของการฝึกงาน และการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาไม่ตั้งอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด (พื้นที่สีแดง) ให้การฝึกงาน และการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเป็นไปตามดุลยพินิจของอาจารย์ผู้สอน

๒. ให้ส่วนงานพิจารณาใช้มาตรการปฏิบัติงานจากที่พักของตนเอง (Work from Home)

อย่างเต็มขีดความสามารถ โดยให้หัวหน้าส่วนงานกำหนดแนวทางในการปฏิบัติงาน การมอบหมายงาน การติดตามผลการปฏิบัติงาน และให้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรจากการปฏิบัติงาน แบบ Work from Home อย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง โดยให้เป็นไปตามแนวทางสำหรับ ส่วนงานในการมอบหมายงาน แต่ยังคงให้มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานแบบ Work on-site เพื่อปฏิบัติการกิจที่สำคัญจำเป็น

คือ การสนับสนุนการเรียนการสอนและการสอบแบบออนไลน์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ งานการเงินการคลัง งานจัดซื้อจัดจ้าง งานดูแลรักษาความสะอาด และงานรักษาความปลอดภัย โดยให้ส่วนงานพิจารณาให้เป็นไปตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์

๓. ให้นำหน่วยงานที่ทำหน้าที่บริการประชาชนมาปฏิบัติงานแบบ Work on-site ทุกวันทำการ เช่น โรงพยาบาลสัตว์ งานการเงินการคลัง งานจัดซื้อจัดจ้าง งานด้านกฎหมาย งานหอพักนิสิต งานที่เกี่ยวข้องกับเงินเดือนบุคลากร งานสาธารณสุข งานรักษาความสะอาด งานรักษาความปลอดภัย งานดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย งานที่สนับสนุนการเรียนการสอนและการสอบแบบออนไลน์ และการปฏิบัติงานผ่านระบบทางไกล (Video Conference) งานห้องปฏิบัติการ ที่ทำการทดลองต่อเนื่อง สถานีฝึกและสถานีวิจัยที่มีความจำเป็นในการให้บริการประชาชนอย่างเร่งด่วน เป็นต้น

ทั้งนี้ ให้บุคลากรที่มีหน้าที่รับผิดชอบในภารกิจดังกล่าวมาปฏิบัติหน้าที่เท่าที่จำเป็น ตามที่ได้รับมอบหมาย หรือสลับเวลาการเข้าปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดผลกระทบต่อการทำงานของมหาวิทยาลัยน้อยที่สุด และเกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน โดยให้หัวหน้าส่วนงานหรือรองอธิการบดีที่กำกับดูแล พิจารณาให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์

๔. ให้ทุกส่วนงานงด หรือเลื่อนการจัดกิจกรรมใด ๆ ที่มีการรวมคนจำนวนมากทุกรูปแบบ โดยให้ส่วนงานพิจารณาจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ทดแทน กรณีกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย ให้หัวหน้าส่วนงานหรือรองอธิการบดีที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานหรือกำกับดูแลพิจารณาให้จัดได้เฉพาะกิจกรรมที่จำเป็นเท่านั้น โดยขอให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ที่รัฐบาลหรือมหาวิทยาลัยกำหนดอย่างเคร่งครัด

๕. ให้ทุกส่วนงานเน้นย้ำมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เช่น การดูแลความปลอดภัยและสุขอนามัยของสถานที่ในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด มีมาตรการคัดกรองวัดอุณหภูมิ และสแกน QR Code แอปพลิเคชันติดตาม COVID-19 ในบริเวณทางเข้า-ออกอาคารต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย และการทำความสะอาดพื้นที่ในการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอทั่วทั้งบริเวณ ทั้งนี้ ให้ส่วนงานดูแลกำชับให้บุคลากรปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยเน้นการใช้หลักการเว้นระยะห่างทางกายภาพ (Physical Distancing) การสวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา การล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำและสบู่ การใช้แอลกอฮอล์เจลล้างมือ และงดการเข้าไปในสถานที่ที่มีคนจำนวนมาก เป็นต้น

๖. สำหรับวิทยาเขต สถานีฝึก สถานีวิจัยที่อยู่นอกพื้นที่กรุงเทพมหานคร แต่ตั้งอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด (พื้นที่สีแดง) คือ วิทยาเขตกำแพงแสน วิทยาเขตศรีราชา โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี ขอให้ปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฉบับนี้ ทั้งนี้ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ซึ่งแม้จะไม่ตั้งอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด (พื้นที่สีแดง) แต่เนื่องด้วยมีการหยุดเนื่องในเทศกาลปีใหม่จึงมีโอกาสนิสิตและบุคลากรบางคนจะเดินทางกลับภูมิลำเนาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด (พื้นที่สีแดง) มหาวิทยาลัยจึงให้ปรับการเรียนการสอน และการสอบเป็นรูปแบบออนไลน์ (Online) ทั้งหมด และให้ส่วนงานกำกับดูแลควบคุมการเดินทางของนิสิตและบุคลากรที่เดินทางจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด (พื้นที่สีแดง) โดยให้มีการพิกัดสังเกตอาการตนเองอยู่ที่พำนัก (Self-monitoring) เป็นระยะเวลา จำนวน ๑๔ วัน ส่วนมาตรการอื่น ๆ ให้รองอธิการบดีวิทยาเขต หรือหัวหน้าส่วนงานพิจารณาปฏิบัติตามประกาศของแต่ละจังหวัด

๗. กรณีที่ส่วนงานมีปัญหาในการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด

ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔
หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

ประกาศ ณ วันที่ ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายจรงค์ วชิรินทร์รัตน์)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์